



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๔๓๑๒๒

ที่ อว ๘๓๙๒(๓)/ ๐๗๕๒๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

เรียน รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

(ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา)

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๙๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลัง ได้แจ้ง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ได้ที่ หนังสือเวียน/การเบิกจ่าย/อื่นๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

- งานบัญชี กองคลัง ได้ให้ความเห็นว่า ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยตามข้อกำหนดมีบางประเด็นหน่วยงานของรัฐตีความในทางปฏิบัติแตกต่างกัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์กำหนด กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ดังรายละเอียด ทั้งนี้ กองคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ทำบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. แจ้ง งานบัญชี กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ศันญา

(นางสาวชนัญญา เข็ญเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๑๙ ก.ย. ๖๒

๑๙ ก.ย. ๖๒

คำสั่ง ๑ ทราบ

๒. แจ้งตามเส้นนี้

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑
(นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์)
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒

กคค



กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 8404
วันที่ ๑๑
เวลา ๑๕:๓๐

ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองคลัง
88335
11 ก.ย. 2562

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เนื่องจากข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มีบางประเด็นทำให้หน่วยงานของรัฐตีความในทางปฏิบัติแตกต่างกัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม รวมทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้แจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่รวมถึงหน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือทุนหมุนเวียนซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้ส่วนราชการ

๒. การแจ้งข้อมูลวุฒิการศึกษาให้ระบุชื่อประกาศนียบัตร/อนุปริญา/ปริญา แล้วแต่กรณี ตามชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ แต่เป็นวุฒิการศึกษาในระดับที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และหากผู้แจ้งข้อมูลได้รับวุฒิการศึกษาสาขาการบัญชี ซึ่งเป็นคุณวุฒิในระดับที่ตรงตามคุณสมบัติของมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง แม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิการศึกษาสูงสุด ขอให้แจ้งวุฒิการศึกษาดังกล่าว เช่น ผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต และวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขอให้ระบุชื่อวุฒิการศึกษาบัญชีบัณฑิต เป็นต้น ทั้งนี้ คุณวุฒิทางการบัญชีหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองว่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีทางการบัญชี

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี จำนวน ๑ คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท) และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน ๑ คน (สำหรับหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งควรมีฐานะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ

ถูกจ้าง ...

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประเภทอื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้ทำบัญชีดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้เพียงฐานะเดียวเท่านั้น กล่าวคือ ไม่สามารถเป็นทั้งผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีพร้อมกัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง หน่วยงานของรัฐไม่ต้องแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รักษาราชการแทนนั้น เป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๔๘ ๔๗๒๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: baccount@cgd.go.th

ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

ประเภทหน่วยงานของรัฐ	ฐานะของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนราชการ	ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ	พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ	ข้าราชการ
องค์การมหาชน	พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	พนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างประเภทอื่นของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด	ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง